

# ด่วนที่สุด

## วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง

ความเร่งด่วน

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๑๗๐๑๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

จาก อธิบดีกรมการปกครอง

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

### ข้อความ

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเตือนภัย เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มได้ และบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งนายอำเภอ ให้เฝ้าระวัง และเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ ดำเนินการประสาน บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง ดังนี้

๑. กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสำคัญของการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชน และแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยการเสริมแนวคันกันน้ำ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การจัดเตรียมสัมภาระที่จำเป็น และเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นซ้ำเติมประชาชน

๒. ให้ปลัดอำเภอ บุคลากรฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทุกขั้นตอนอย่างครอบคลุม ครอบคลุม ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงมาอยู่ในที่ปลอดภัย การดูแลอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับประชาชนผู้ประสบภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การค้นหาผู้สูญหาย การกำจัดเก็บกวาดดินโคลน สิ่งปฏิกูล ในที่อยู่อาศัยของประชาชนและสถานที่สาธารณะ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

๓. ให้ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารอยู่เวรยาม ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และดำรงการสื่อสารให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

๔. ให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้านงานทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเมื่อมีหน่วยงานร้องขอ

/๕. ให้เตรียมการ...

๕. ให้เตรียมการสำรวจข้อมูลเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมการปกครองกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ การลดค่าเช่านา การไถ่ถอนทรัพย์สินจากโรงรับจำนำ การทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านที่สูญหาย ตลอดจนสำรวจอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ของกรมการปกครองไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อสามารถขอรับการสนับสนุนได้ทันทีที่กรมการปกครองแจ้งให้ส่งข้อมูล

๖. เตรียมการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น และทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือฟื้นฟูในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด

กรมการปกครองจะสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กรมการปกครองสนับสนุน โดยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ขอให้สรุปส่งรายงานการร้องขอได้ตลอดเวลาที่สำนักอำนวยการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๔๑๕ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๐๙๖๕

  
**ร้อยตำรวจโท**  
**(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)**  
อธิบดีกรมการปกครอง